



รายงานผลการปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ไตรมาส 1)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 1/2566

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566			รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			แผน	ผล	ร้อยละ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต										
ST1 : สร้างค่านิยม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กับบุคลากรและ นักศึกษา	KPI 1	จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างค่านิยม โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้บุคลากร และนักศึกษา	โครงการ/ กิจกรรม	3	-	-	1 โครงการบรรยายพิเศษการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ สำหรับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2 โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต การมี จิตสำนึกสาธารณะ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะ รัฐศาสตร์ฯ 3 กิจกรรมอบรมหลักสูตร ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงานสำหรับ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1. คุณวริษา สร้อยสวิง 2. คุณเกตุดาว หลงลิ้ม 1. คุณเกตุดาว หลงลิ้ม 1. คุณสิรินภัทร สมพงษ์ 2. คุณกชกร โสมพัฒนพงษ์	
	KPI 2	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริต	ภาพ/เรื่อง	10	-	-		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต										
ST2 : ปรับปรุงและ เผยแพร่หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์	KPI 3	ร้อยละของเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ที่ได้รับการ ตอบสนอง หรือรายงาน ผลการดำเนินงานให้ผู้	ร้อยละ	80	-	-	1 กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม และ รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1. นายไกรพล ปัญญาสุ 2. นายวิรัชทร์ หาญสุข	รายงานผลการดำเนินงานต่อ ข้อร้องเรียนการทุจริตไตรมาส 1 และไตรมาส 2

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566			รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				แผน	ผล	ร้อยละ				
		ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด								
ST3 : สร้างระบบ การควบคุมภายในที่ดี และกระบวนการ บริหารความเสี่ยง	KPI 4	จำนวนมาตรฐาน/คู่มือ/ ระเบียบ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ หลัก ที่มีการเผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ	กิจกรรม	2	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1. คุณสิรินภัทร สมพงษ์ 2. คุณลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ